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8. fundur  Framkvæmdanefnd um uppbyggingu knatthúss á Ásvöllum, þann 17. 
desember 2020, kl. 16:00. 
 

Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 
Kristinn Andersen, formaður   
Brynjar Þór Gestsson 
Daði Lárusson  
Samúel Guðmundsson 
Karl Guðmundsson  
 
Með starfshópnum starfa: 
Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs 
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi  
Rósa Steingrímsdóttir Sviðstjóri fjármálasviðs    
Magnús Gunnarsson Framkvæmdastjóri Hauka 
 

 
Á fundinn mættu Ragnar Ólafsson og Gunnar Kristjánsson frá Verkís 
 
Eftirfarandi var tekið fyrir.  
 

1. Frummatsskýrsla Verkís 

Ragnar og Gunanr fóru yfir frummatsskýrslu frá Verkís dagsett 17. desember 2020. Fóru 

þeir sérstaklega yfir drög að framkvæmdaráætlun, lýsingu á helstu verkþáttum og 

útboðsferli verksins. Umræða var um kynninguna og þeim þökkuð kynningin. 

 

2. Fjárhagsáætlun 

Kristinn fór fjárhagsáætlun, gert er ráð fyrir að hægt sé að bjóða hönnun út og kostnaði 

við uppbyggingu grasæfingarsvæðis. Samúel ætlar að fara í að gera gögn fyrir 

hönnunarútboðið og verða þau lögð fram eftir rýni umhverfis- og framkvæmdarsviðs á 

næsta fundi framkvæmdanefndarinnar. 

 

3. Skipulagsmál. 

 Skipulagsdeildin er að fá ráðgjafa í vinnu til að ljúka umhverfisskýrslu, eins og 

Skipulagsstofnun fer fram á til að deiliskipulagið klárist. 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:00 
 
Næsti fundur verður boðaður sérstaklega. 


